



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>ผลวิจัย 30 บาทรักษาทุกที่ จว.น่านร้อง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- ญ.ป.อุษรพร กิ่งแก้ว หัวหน้าทีมวิจัยการประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่น่านร้อง เผยว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายในบางส่วน โดยเฉพาะการลดเวลา รอคอย ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะต้นทุนในการรับบริการที่คำนวณจากค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าบริโภค ค่าที่พักกรณีรับบริการต่างจังหวัด รวมไปถึงค่าเสียโอกาสจากขาดงานของผู้ป่วยและญาติ ฯลฯ พร้อมเสนอให้มีการจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยบริการนอกระบบนอกเหนือจากสังกัด สธ.ด้วย และมีข้อเสนอต่อ สปสช.ในการสร้างแรงจูงใจต่อหน่วยบริการนอกระบบให้เหมาะสมและยั่งยืน โดยพัฒนาระบบการบันทึกที่ง่าย และร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพสถานบริการ ให้มีระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมด้วย</p> <p><b>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ กทม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน บทความพิเศษ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.มีชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ที่จะทำให้ประชาชน สิทธิบัตรทองรับบริการสะดวกขึ้น เช่น บริการจัดส่งยาถึงบ้าน บริการเจาะเลือดที่บ้านสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มเปราะบาง บริการรถคลินิกเวชกรรมเคลื่อนที่ในชุมชน รวมถึงบริการการแพทย์ทางไกล ผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพในโรงพยาบาล รร.มัธยมศึกษา หน่วยบริการต่างๆ เช่น ป้อน้ำมัน สถานีรถไฟฯ ฯลฯ และอนาคตจะมีบริการการแพทย์ทางไกลผ่านตู้แท็บเล็ตในชุมชน ห้างสรรพสินค้า เสริมประสิทธิภาพนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพฯ และเพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนกรุงเทพฯ</p> <p><b>ข่าวแหละ 30 บาทรักษาทุกที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, chieffocus)</p> <p>- นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 ก.ย.นี้ ตนจะอภิปรายเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต และนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ในกทม. จะต้องสามารถใช้บริการสุขภาพของ กทม., ร้านยาใน คก.หรือการให้บริการอีก 7 อย่างของ สปสช. ให้เกิดการครอบคลุมและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการให้ได้ เพราะมีประชากรแฝงจำนวนมาก ดังนั้น ถ้าดำเนินการในกรุงเทพฯ ได้ไม่ดีเท่ากับเป็นความล้มเหลวของนโยบายนี้</p>	
<p><b>แก้ปัญหาหายเสฟติด</b></p> <p><b>กัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ไทยรัฐ)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โปส닥กัญชาลดภาวะสมองเสื่อม ระบุผลวิจัยในสหรัฐฯ พบการใช้กัญชาเพื่อคลายเครียด ความสุข และบันเทิงพองาม และทำให้อ่อนหลับ แต่ในคนอายุ 45 ปีขึ้นไป กลับทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง และ THC มีผลด้านนี้ มากกว่า CBD ที่ถูกเลือกใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ดังนั้น การใช้ตามวัตถุประสงค์ที่อยู่ในขอบเขตจะเกิดประโยชน์มากกว่า และการใช้ควรวางอย่างเหมาะสม ทั้ง THC และ CBD จะได้ประโยชน์สูงสุด</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ผลสำรวจ ปชช.ต่อรัฐบาลแพทองธาร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thebetter, spacebar, headtopics, topnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง "รัฐบาลใหม่ ครม.ใหม่ ในความเห็นประชาชน" ถ้ามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ในด้านต่างๆ พบจุดแข็งของรัฐบาลพรรค พท. อันดับ 1 ร้อยละ 42.6 เชื่อมั่นด้านสาธารณสุข ดูแลสุขภาพของปชช., อันดับ 2 ร้อยละ 33.7 ที่เกิดจากการรณรงค์จุดกระแสใหม่ของพรรค พท. ได้แก่ เชื่อมั่นด้านซอฟต์แวร์ ฟันฟูการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ อันดับ 3 ร้อยละ 33.2 ด้านเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ อันดับ 4 ร้อยละ 25.3 เชื่อมั่นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอันดับ 5 ร้อยละ 23.9 เชื่อมั่นด้านการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ รายงานของซูเปอร์โพล ระบุว่าการเมืองและรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนใน คก.สาธารณสุขและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ อาจช่วยรักษาความนิยมและสร้างความเชื่อมั่นได้</p>	
<p><b>ยกระดับบัตรทองจัดกรับ-ส่งผู้ทุพพลภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย บอร์ด สปสช.เห็นชอบการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว 2.ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และ 3.ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนอัตราการจ่ายค่าบริการพาหนะรับ - ส่ง มีทางเลือกการจ่าย 4 แนวทาง เพื่อให้ อปท.พิจารณาได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fm91bkk, antifakenewscenter)</p> <p>- อย. เผยยาแคปซูลมะระขี้่นก รักษาเบาหวาน และลดน้ำตาลในเลือดสูง เป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ยาที่มีมะระขี้่นกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้รับอนุญาตเฉพาะสรรพคุณแก้ไข้ แก้อ่อนในเท่านั้น ไม่พบข้อมูลที่จะสามารถช่วยรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- ชัวร์ก่อนแชร์ เผยกรณีมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร เผยแพร่ทาง X (Twitter) โดยอ้างว่า ยา Tranilast ยารักษาโรคหอบหืดในประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติรักษาผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรได้ แต่ถูกกีดกันไม่ให้นำมาเผยแพร่ในทวีปยุโรป เนื่องจากมีราคาถูกเกินไป เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก ผลการใช้ยา Tranilast ยับยั้งไวรัสฝีดาษเกิดขึ้นในเซลล์เพาะเลี้ยงและหนูทดลองเท่านั้น ยังไม่มีผลการทดลองกับมนุษย์ และเป็นข้อมูลที่แชร์โดยแพทย์ที่ถูกตั้งข้อสงสัยด้านจริยธรรม</p>	
<p><b>การประกวด TO BE NUMBER ONE</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ch3, topnews, thethaiger, ch8, true, tnn, tnews, amarin, pptv, siamnews, kapook)</p> <p>- นพ.ไกรสุข เพชรบรมิน นพ.สสจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจ.พิษณุโลก และนางณัฐธยานพจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 (กรรมการทูปีนัมเบอร์วัน) แถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 โพสต์คลิป การแสดงความคิดเห็นของคกก.การประกวดโครงการทูปีนัมเบอร์วัน ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 67 ที่ผ่านมา คกก.ตัดสินได้กล่าวว่า มี 1 คน ที่ไม่ผ่านเข้ารอบและได้มีคำพูดจากคกก.ลักษณะ คล้ายเป็นการเหยียดเรื่องเพศสภาพ โดยล่าสุด หลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าว นางณัฐธยานพจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ในนามคกก.ตัดสินการประกวดทูปีนัมเบอร์วัน ได้นำกระเช้าขอโทษ และอภัยโทษให้คกก.ทูปีนัมเบอร์วัน (นามสมมุติ) ครู สังคม และหน่วยงานที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นไปตนจะไม่ขอรับคำเชิญในการเป็นคกก.ตัดสินการประกวดทูปีนัมเบอร์วัน ในครั้งต่อไปอีก ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงยืนยันว่าไม่เคยปิดกั้น LGBTQ ส่วนนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เน้นสธ.ควรปรับปรุงหลักสูตรเรื่องเพศ บรรจุหลักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างความเข้าใจกับครู และผู้บริหาร</p>	
<p><b>หมอวินิจฉัยผิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เนชั่น, สยามรัฐ, mcot, mono, topnews, tnews, amarintv, ch8, ch7)</p> <p>- น.ส.ศศินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ขอความช่วยเหลือกับนายนิรันดร์ เกแก้ว เพจสายไหมต้องรอด กรณีไปรักษาอาการตาแดงกับเจ็บบค กับพ.เอกชนชื่อดัง แต่หมอวินิจฉัยผิด ผิดยาแก้แพ้ให้เธอถึง 3 ครั้ง ทำให้เธอเกิดอาการแพ้ยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย่างรุนแรง ต้องส่งเข้าห้องไอซียู นอนรักษาอยู่ที่รพ.นาน 3 เดือน หมอให้กลับบ้านได้ ต้องทนทุกข์กับสภาพใบหน้าที่เสียโฉม ตามองไม่เห็นใกล้ขอบ ต้องตกงาน รพ.กลับไม่รับผิดชอบ รับผิดชอบเพียงแคให้เธอกลับมารักษาตามอาการ จึงอยากให้รพ. รับผิดชอบ ด้วยการจัดยาดีๆ ที่อยู่นอกประกันสังคมมาให้ และอยากเรียกร้องค่าเสียหายทั้งเรื่องต้องถูกให้ออกจากงาน รวมถึงการเสียโฉมด้วย</p> <p>ด้าน นายนิรันดร์ เกแจ้ว กล่าวว่า หลังจากนั้นจะติดต่อกับรพ.รักษาผู้เสียหาย ดูว่าจะเยียวยาผู้เสียหายในส่วนไหนได้ และจะพาผู้เสียหายไปพบกับ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สช. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และช่วยตรวจสอบว่ารพ. ที่รักษาผู้เสียหายมีความผิดหรือไม่ รวมถึงช่วยหาหมอที่เก่งมารักษาโรคให้ผู้เสียหายด้วย</p>	
<p><b>หมอวินิจฉัยโรคผิด แพ้ยารุนแรงทำตาใกล้บอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ , TNew, ข่าวช่อง 8, TopNews, ข่าวช่องวัน)</p> <p>- น.ส.ศศิรินทร์ยา อายุ 31 ปี พร้อมกับสามี ขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอด กรณีไปรักษาอาการตาแดงกับเจ็บคอ ที่รพ. เอกชนชื่อดัง แต่หมอวินิจฉัยโรคผิด ฉีดยาแก้แพ้ให้ถึง 3 ครั้ง ทำให้เกิดอาการแพ้ยารุนแรง เข้าห้องไอซียู นอนรักษานาน 3 เดือนจึงได้กลับบ้าน ต้องทนทุกข์กับสภาพใบหน้าที่เสียโฉม ตามองไม่เห็น ใกล้บอด ต้องตกงาน รพ.รับผิดชอบเพียงแคให้กลับมารักษาตามอาการ ทางเพจสายไหมต้องรอด เผยจะติดต่อกับรพ.ที่รักษาเพื่อพูดคุยเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย และพวกรุ่นนี้จะพาผู้เสียหายไปพบกับ นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมต.สช. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และตรวจสอบ รพ.ที่รักษา รวมถึงช่วยหาหมอที่เก่งมารักษาโรคให้ผู้เสียหายด้วย</p>	
<p><b>สุนัขพิศบุลหลุดไล่กัดชาวบ้าน - สัตว์เลี้ยง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ข่าวช่อง 8, Ch3, News24, Amarintv)</p> <p>- จากกรณีพบสุนัขพิศบุลหลายตัว ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ มีทำที่ดูร้าย ไล่กัดชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง ทางนายศิววัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพื้นที่ พบสุนัขพิศบุล 3 ตัว และประสานไปยังปศุสัตว์ อ.สัตหีบ และชุดปกครอง ออกยิงยาสลบได้ 2 ตัว นำใส่กรง และประสานหาเจ้าของ เบื้องต้นยังไม่มีผู้แสดงตัว และส่งไปฝากเลี้ยงศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่ต่อไป</p>	
<p><b>เชื้อพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, bugaboo, ch7)</p> <p>- นางอรพิรุทธิ์ ยूरชัย นสพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เผยจากกรณีข่าวชายวัย 60 ปี เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยลูกชายให้ประวัติว่า พ่อถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดเมื่อ 2-3 ปีก่อน ไม่ได้ไปหาหมอ ต่อมาช่วงต้นปี 2567 สุนัขที่เลี้ยงไว้ 5 ตัวทยอยตายด้วยอาการชักเกร็งและมีน้ำลายฟูมปาก คาดว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยปกติเชื้อพิษสุนัขบ้าจะมีระยะฟักตัว 1 สัปดาห์ถึง 2 เดือน กรณีที่สามารถฟักตัวเป็นปีพบได้น้อยมาก หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะแสดงอาการไม่เกิน 2 สัปดาห์ ดังนั้น หากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	
<p><b>ช่วยเหลือเด็กชายถูกผู้ปกครองล่อลวงโซ่ริมหาดพัทยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คม ชัด ลึก, Thai PBS, Amarintv, Workpoint, NationTV 22)</p> <p>- กัน จอมพลัง นำทีมงาน พร้อมตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และพมจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายวัย 11 ปี ถูกพ่อเอาโซ่ล่อลวง ปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา ทราบชื่อคือ น้องปังปอนด์ ตัวตึงพัทยาไซต์มินิ โดยพ่อระบุสาเหตุที่ต้องล่อลวงโซ่เพราะน้องมักชอบไปสร้างให้เดือดร้อน ระหว่างการสอบสวนตำรวจตรวจสารเสพติดในร่างกายพ่อพบปัสสาวะสีม่วง รับว่าเพิ่งเสพมาเมื่อวันก่อน ส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด เบื้องต้น กัน จอมพลังได้ประสาน สธ. นำเด็กไปตรวจสุขภาพ และประเมินพัฒนาการ เนื่องจากมักมีอาการฉุนเฉียวไม่พอใจ พฤติกรรมใช้ความรุนแรง โดยให้อยู่ในความดูแลของพม.ไปก่อน</p>	
<p><b>จับ 3 ร้านจำหน่ายน้ำกระเทียมผิดกฎหมาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นอภ.เมืองนครราชสีมา สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เมือง ที่ 2 ร่วมกับชุดปฏิบัติการสภ.จอหอ อ.เมือง สสจ.นครราชสีมา และสรรพสามิตพื้นที่เมืองนครราชสีมา ตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำดื่มใบกระเทียม 5 ร้าน พบการกระทำความผิด 3 ร้าน ได้จำหน่ายน้ำกระเทียมต้มเอง บรรจุขวดและผสมน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นเพื่อดึงดูด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลูกค้า โดยไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยของอาหาร อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา 50</p>	
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, headtopics)</p> <p>- ก.สธ.อินเดีย รายงานการพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานร เป็นผู้ป่วยชายที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดของ ผู้ป่วยมีอาการคงที่และแยกกักตัวใน รพ.ที่ทางการอินเดียกำหนด ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานรสายพันธุ์ใด</p>	
<p><b>อบจ.กาญจนบุรี ค้างค่ารักษาพ.ในจังหวัด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ วงในสาธา</p> <p>- โพสต์ข้อความกรณีนายก อบจ.กาญจนบุรี ออกมาเผยแพร่ความสำเร็จของผลงานถ่ายโอน รพ.สต.ที่ผ่านมา พร้อมแสดงความเห็นว่า ความสำเร็จหลายเรื่อง ขาดเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้ทำ แต่เป็นเรื่องสำคัญมากๆ คือ อบจ.ยังไม่ตามจ่ายหนี้ ค่ารักษาที่ส่งตัวผู้ป่วยไปตามรพ.ต่าง ๆ ในจังหวัด แนะนำให้ทีมสสจ.กาญจนบุรี ถือโอกาสนี้ตามทวงหนี้ ซึ่งมีข่าวว่าค้างหนี้จำนวนหลายร้อยล้านบาท</p>	